
                                                                                                                

 
สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดประจวบคีรขีันธ์) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓                                                     
 
๓. สถานที่   ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ         

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของตําบลบึงนคร 
 ที่ตั้ง 
       องค์การบริหารส่วนตําบลบึงนคร แยกมาจากตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ตั้งและกําหนดเขตในท้องที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เม่ือวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยอยูห่างจากอําเภอ
หัวหิน ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลรอบข้าง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ  ติดต่อ ติดต่อกับตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาบริเวณ 
พิกัด เอ็น พี ๖๗๖๘๖๒ ผ่านเขาหุบปลาก้ัง ด้านตะวันตกไปทางทิศใต้เลียมริมห้วยไคร้ฝั่งตะวันตกถึงบริเวณ
พิกัด เอ็น พี ๗๒๐๘๔๐ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสันเขาหุบตะเคียนไปทางทิศตะวันออกถึงสันเขา
ดินสอบบริเวณพิกัด เอ็น พี ๘๗๗๘๑๒ ระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร 
          ทิศใต้  ติดต่อ ติดต่อกับตําบลเขาจ้าว อําเภอปราณบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ําปราณบุรี 
บริเวณพิกัด เอ็น พี ๗๙๕๗๐๑ (ตรงข้ามเขาลิง) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเข้าหมู่บ้านวังปลา โดยใช้
ริมถนนด้านทิศเหนือเป็นแนวแบ่งเขต ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ถึงทางแยก (ตรงป้ายบอกชื่อโรงเรียนบ้านวัง
ปลา) ที่พิกัด เอ็น พี ๗๖๙๗๐๑ แล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนลูกรังโดยใช้ถนนด้านทิศใต้เป็นแนว
แบ่งเขต ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ถึงถนนตรง ทางแยก(ศาลาคุ้ม๑๐ อินทรารักษ์) ที่พิกัด เอ็น พี ๗๕๑๖๙๙ 
ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ถึงแม่น้ําปราณบุรีที่พิกัด เอ็น พี ๗๔๙๖๙๗ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแม่น้ําปราณบุรีถึงพิกัด เอ็น พี ๗๓๑๖๙๒ ไปตามสันเขาเขาเสนทางใต้ ถึงลําห้วยตะลุยที่พิกัด เอ็น พี 
๗๓๓๖๗๕ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวก่ึงกลางลําห้วยตะลุยถึงสะพานที่พิกัด เอ็น พี ๗๐๔๖๕๖ 
แล้วไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําห้วยตะลุยแพรกขวาถึงพิกัด เอ็น พี ๖๓๓๖๖๔ ไปตามแนวสันเขาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือถึงพิกัด เอ็น พี ๖๒๗๗๑๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยถึงพิกัด เอ็น พี 
๖๔๙๗๑๓ แล้วไปทางทิศเหนือวกอ้อมไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยถึงแม่น้ําปราณบุรีที่พิกัด เอ็น พี 
๖๕๗๗๒๗ ระยะทางประมาณ ๓๘ กิโลเมตร 
          ทิศตะวันออก  ติดต่อ ติดต่อกับตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสัน
เขาดินสอ บริเวณพิกัด เอ็น พี ๘๗๗๘๑๒ ไปทางทิศใต้ตามแนวสันถึงแม่น้ําปราณบุรีถึงพิกัด เอ็น พี 
๘๗๙๘๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแม่น้ําปราณบุรี แล้ววกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยใช้
ก่ึงกลางลําน้ําเป็นแนวแบ่งเขตถึงพิกัด เอ็น พี ๗๙๕๗๐๑ (ตรงข้ามเขาลิง) ระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร 
          ทิศตะวันตก  ติดต่อ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ําปราณบุรีที่
พิกัด เอ็น พี ๖๕๗๗๒๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันเขา ถึงสันเขาที่พิกัด เอ็น พี ๖๘๘๗๗๗ 
ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาถึงพิกัด เอ็น พี ๖๗๖๘๖๒ ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร 
  เนื้อที ่
        องค์การบริหารส่วนตําบลบึงนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๗,๕๐๐ ไร่ 
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 ลักษณะภูมิประเทศ 
        ภูมิประเทศของตําบลบึงนครส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างจะอุดม
สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ลําธาร ลําห้วย และน้ําตก 
  จํานวนหมู่บ้าน 
          ตําบลบึงนคร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน โดยมีกํานัน ๑ คน และผู้ใหญ่บ้าน ๑๑ คน ดั่ง
ต่อไปนี้ หมู่ ๑ บ้านหนองหินใน หมู่ ๒ บ้านเนินพยอม หมู่ ๓ บ้านห้วยไคร้ หมู่ ๔ บ้านเนินทราย หมู่ ๕ บ้าน
บึงนคร หมู่ ๖ บ้านท่าไม้ลาย หมู่ ๗ บ้านวังสาหร่าย หมู่ ๘ บ้านห้วยยาง หมู่ ๙ บ้านภูหลวง หมู่ ๑๐ บ้าน
ทุ่งกระทิง หมู่ ๑๑ บ้านแพรกตะคร้อ และหมู่ ๑๒ บ้านทรายทอง  
  ประชากร 
          ตําบลบึงนคร มีจํานวน ๒,๐๗๔ ครัวเรือน มีประชากรรวม ๔,๔๒๘ คน แบ่งเป็นชาย ๒,๓๒๖ คน 
หญิง ๔,๑๐๒ คน  
 อาชีพ 
      ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น การทําไร่สับปะรด ทําไร่อ้อย ทําไร่ข้าวโพด 
ทําสวน อาชีพรับจ้าง และประมงน้ําจืดบริเวณหมู่บ้านที่ติดกับเขื่อนปราณบุรี 

๗. วิธีการดําเนินการ  
              จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดเวทีเพื่อเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ตําบลบึงนคร โดยมี
รายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยมีกิจรรม ดังนี้ 
พิธีมอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา  
 เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตําบลบึงนคร อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะสมาชิกวุฒิสภา นําโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา 
คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง  
พร้อมด้วย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ และ ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  
ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (Notebook) และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านแพรกตะคร้อ โดยมี ร้อยตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แพรกตะคร้อ และคณะ ให้การต้อนรับ  
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 ในการนี้ ครูใหญ่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ได้นําคณะสมาชิกวุฒิสภา 
เย่ียมชมการเรียนการสอนของนักเรียนตามชั้นเรียน รวมทั้งแนะนําการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมร้องเพลงกับนักเรียนในชั้นเรียน 
จากนั้น คณะได้เย่ียมชมแปลงเกษตร ซึ่งผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรจะนําส่งขายร้านค้าสหกรณ์ของ
โรงเรียน และร้านค้าสหกรณ์จะนําไปขายต่อให้โรงอาหารของโรงเรียน ซึ่งรายได้จากการขายผลผลิตจาก
แปลงเกษตรจะนํามาเป็นกองทุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านแพรกตะคร้อต่อไป 
กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพรกตะคร้อ 
 เร่ิมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  
 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดเกษตรกรรมดั้งเดิมและ
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดมีศักยภาพด้าน
การเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สําคัญและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว โดยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองหลวงของสับปะรด และเป็นเมืองหลวงของมะพร้าว และยังมีทุเรียนป่าละอู ซึ่ง
เป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยตัวจังหวัดติดชายฝั่งทะเลและ 
ติดชายแดนทั้ง ๘ อําเภอ ทางจังหวัดจึงมีศักยภาพการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมาและด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อําเภอหัวหินและอําเภอใกล้เคียง เช่น อําเภอกุยบุรี  
เรียกได้ว่าเป็นซาฟารีเมืองไทย เนื่องจากมีช้างกว่า ๔๐๐ ตัว มีกระทิงกว่า ๕๐๐ ตัว ซึ่งทางจังหวัดมีความ
พร้อมที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นแห่งท่องเที่ยวที่สําคัญต่อไป พร้อมนี้ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ 
คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพื้นที่มาจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ตําบลบึงนคร  
 จากนั้น ผู้ดําเนินรายการได้แนะนําคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในคร้ังนี้ 
ประกอบด้วย 
 ๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร    ประธานกรรมการ 
     (รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง)  ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
 ๓. นายจเด็จ อินสว่าง   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๔. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๕. ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี  กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการฯ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 ๑. นายสมชาย บํารุงทรัพย์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที่ ๔ 
 
 
 



๕ 
 
 ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
 พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ได้กล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ณ ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกล่าวทักทายส่วนราชการต่าง ๆ ผู้นําชุมชน
ท้องที่และท้องถ่ิน ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวันนี้ และแสดง
ความชื่นชมถึงสภาพแวดล้อมของตําบลบึงนครที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกัน
ทําเพื่อส่วนรวมของชาวชุมชนตําบลบึงนคร และได้กล่าวถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา  
การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่หลักของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้คือ 
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ โดยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้
ความสําคัญเร่ืองการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างย่ิงและมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง
ต้องลงมาเป็นหลักในเร่ืองปฏิรูปประเทศ ซึ่งวันนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย เพื่อช่วยกันแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้ ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการจังหวัด หน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ และขอบคุณประชาชนบ้านแพรกตะคร้อ ตําบลบึงนคร ที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคร้ังนี้  
 จากนั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ดังนี้ 
 นางฐิติชยา หอมทั่ว ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพรกตะคร้อ  
ได้แสดงความคิดเห็นและสภาพปัญหาของ รพ.สต.บ้านแพรกตะคร้อ ดังนี้ (๑) เร่ืองบุคลากรขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน เนื่องจาก รพ.สต.บ้านแพรกตะคร้ออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร มีข้าราชการเพียง ๑ คน 
นอกนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นลูกจ้าง ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและไม่มีเบ้ียกันดาร และ
ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ทําให้เจ้าหน้าที่ลาออกบ่อยคร้ัง (๒) เร่ืองไม่มีรถพยาบาลในการส่งต่อผู้ป่วย โดย
ปกติทาง รพ.สต.จะขอรถรีเฟอร์จากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ๆ  คือ ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ ซึ่งจะต้องนําคนไข้ไป
ส่งที่ รพ.สต.ห้วยสัตว์ใหญ่ แต่ตอนนี้ที่ทาง รพ.สต.ห้วยสัตว์ใหญ่รถรีเฟอร์เสีย ขณะที่การเรียกรถฉุกเฉินจาก
โรงพยาบาลเพชรเกษมค่อนข้างจะลําบากในเรื่องเส้นทาง ในส่วน รพ. สต.บ้านแพรกตะคร้อมีแต่รถราชการ 
ซึ่งเป็นรถผิดประเภท กฎหมายไม่คุ้มครอง (๓) ปัญหาถนนเส้นหลักในการเดินทางไป รพ.สต. เป็นถนนลูกรัง 
การคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งส่งผลกระทบในการนําส่งผู้ป่วย (๔) ปัญหาเร่ืองไฟฟ้า ปัจจุบัน รพ.สต.ใช้ระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการติดตั้งเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นแผงที่ถูกร้ือถอนจากของเก่านํามาใช้
ใหม่ ทําให้ระบบไม่เสถียร กระแสไฟตกและกระชากจนทําให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เสียหาย (๕) ปัญหาสิทธิผู้ป่วยที่เป็นชาวไทยภูเขาหรือชาวกระหร่าง ซึ่งไม่มีบัตรประชาชน และมีฐานะ
ยากจน ไม่สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทําให้มีภาระค่ารักษาพยาบาลมาก ซึ่งใน
อดีต รพ.หัวหินมีกองทุนให้ความอนุเคราะห์ให้รักษาพยาบาลได้ แต่ปัจจุบันเงินในกองทุนหมดแล้วไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้อีกต่อไป จึงขอเสนอให้มีการสํารวจชาวกระหร่างที่ยังไร้สัญชาติ เพื่อให้มีบัตร



๖ 
 
ประชาชนและสามารถนํามาขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
 ร้อยตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) เร่ืองไฟฟ้า เนื่องจากทางโรงเรียนใช้ระบบโซล่าเซลล์ 
โดยมีแผงโซล่าเซลล์ขนาด ๓ กิโลวัตต์ ๒ ชุด และ ๒ กิโลวัตต์ ๒ ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีอายุเกิน ๑๐ ปี ทําให้
ระบบไม่เสถียร ไม่สามารถรับพลังงานและนํามาใช้เก็บในแบตเตอร่ีได้ ถ้าหากโรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่มา
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน อาทิ วิชาคอมพิวเตอร์ การเรียนทางไกล
ผ่านทางออนไลน์ และประโยชน์อื่น ๆ ได้ (๒) ปัญหาเร่ืองโรคระบาด ซึ่งยังคงมีความรุนแรงพอสมควรใน
พื้นที่ อาทิ โรคมาลาเรีย นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ยังต้องการการส่งเสริมด้านสุขอนามัย และความรู้
เร่ืองโรคระบาดวิทยา (๓) ปัญหาการเดินทางไปศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ต้องเดินทางไปเรียนต่อชั้นมัธยมในพื้นที่อื่นซึ่งห่างไกลจากพื้นที่เดิมประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ด้วยสภาพถนน
ลูกรังมีความยากลําบากในการเดินทางและใช้เวลานานพอสมควร ทําให้นักเรียนส่วนหนึ่งต้องจากบ้านไปพัก
ค้างที่บ้านผู้นํา ส่วนหนึ่งไปเรียนในตัวเมือง ซึ่งถ้าไม่มีผู้ดูแลที่ดีแล้วส่งผลให้เด็กบางคนไม่จบการศึกษาได้ 
และ (๔) ปัญหาเร่ืองสัญชาติ ทางโรงเรียนมีนักเรียนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติอีกจํานวน ๒๔ คน จึงขอให้ทาง
อําเภอเข้ามาดําเนินการและให้คําแนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑ์ ตลอดจนข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อที่จะได้
ดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป 
 นายจันทร์ บังจิตร์ กํานันตําบลบึงนคร แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ตําบล 
บึงนคร (๑) ปัญหาเร่ืองไฟฟ้า ได้สร้างความยากลําบากให้แก่โรงเรียนหลายโรงในพื้นที่ ทั้งการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ การเรียนทางไกล ทําให้เด็กในพื้นที่มีความล้าหลังกว่าเด็กจากที่อื่น และ (๒) ปัญหาเร่ืองเขต
ป่าอนุรักษ์ ด้วยพื้นที่ในหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยยาง ซึ่งมีการทํารอยเขตป่าอนุรักษ์ เป็นแนวก้ันเขตป่าไว้เพื่อไม่ให้
ชาวบ้านบุกรุก ซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่เคยบุกรุก ต่อมาเขตป่าอนุรักษ์ได้ขยับออกมาและมีการขยับออกมาอีก
คร้ัง ซึ่งคร้ังนี้ได้ขยับเข้ามาตรงกลางหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านร่วมลงชื่อเข้าร่วมโครงการ แต่ชาวบ้านมีความ
วิตกกังวลว่า เม่ือเข้าชื่อไปแล้ว ทางเขตป่าอนุรักษ์จะยึดพื้นที่ทํากินของชาวบ้านคืนหรือไม่ ทั้งนี้ ได้ย่ืน
เอกสารเพื่อขอให้สมาชิกวุฒิสภารับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านด้วย 
 นายศึกฤทธ์ิ  เต็มฟอม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงนคร แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาและข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตําบลบึงนคร ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เม่ือประมาณ ๔๐ 
ปีที่แล้วโดยไม่รู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกกําหนดเป็นเขตทหารและเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลาย
มาเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของทหารทําให้มีปัญหาอุปสรรค 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ดังนี้ (๑) เร่ืองไฟฟ้า ตําบลบึงนครไม่มีไฟฟ้าใช้เลยทั้ง
หมู่บ้าน มีใช้แต่เฉพาะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบางครอบครัวที่มีกําลังทรัพย์ก็สามารถจัดหาแผง 
โซล่าโฮมมาติดตั้งในครัวเรือนได้ แต่ชาวบ้านกะเหร่ียงในพื้นที่สูงยังมีความยากลําบาก ไม่สามารถจัดหาได้ 
ดังนั้น ถ้าหากสามารถดําเนินการให้มีไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ได้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น 
ทั้งด้านการเรียนการสอน การรักษาพยาบาล และด้านการเกษตรที่สามารถใช้ไฟฟ้าในการแปรรูปผลผลิต 
จึงขอให้ทางวุฒิสภาได้รับทราบถึงความจําเป็นในการใช้ไฟฟ้า และขอให้พูดคุยกับทางทหารเพื่อแก้ไข



๗ 
 
กฎระเบียบกฎหมายให้การไฟฟ้าสามารถขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตําบลบึงนครได้ (๒) ปัญหาของเกษตรกรท่ี
อยู่ในพื้นที่ทหารทําให้ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทางเกษตรอําเภอได้ ทําให้
เกษตรกรไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากภาครัฐกรณีที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เช่น ยางพารา 
ปาล์มน้ํามัน เป็นต้น อีกทั้งไม่ได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ช่วย
แก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนกับเกษตรอําเภอและได้รับการเยียวยา
เช่นเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่อื่น (๓) พื้นที่ตําบลบึงนครประสบปัญหาเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน คือ  
ไม่สามารถสร้างฝายกักเก็บน้ําได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ของทหาร ทหารไม่อนุญาต ทําให้ชลประทานไม่สามารถ
เข้ามาสร้างแหล่งน้ําในพื้นที่ได้ (๔) ปัญหาเร่ืองสัญชาติ เนื่องจากหมู่ที่ ๑๑ มีประชากรประมาณ ๑,๐๐๐ คน 
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา มีฐานะยากจนและยังไม่มีสัญชาติ จึงขอเสนอให้ทางสมาชิกวุฒิสภาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยหาทางแก้ไขให้ชาวไทยภูเขาได้มีสัญชาติและมีบัตรประชาชนเพื่อให้เข้าถึง
สวัสดิการแห่งรัฐได้  (๕) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๘ มีแนวเขตป่าอนุรักษ์ ห้ามไม่ให้ประชาชนบุกรุกเข้าไปใน 
แนวป่า ประชาชนในพื้นที่เคารพกติกาไม่เคยบุกรุก แต่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานได้มาบอกว่าเขตพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ไม่ใช่เขตรอยเก่าและมาเปิดรอยใหม่กลางหมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านวิตกกังวลว่าจะถูกลิดรอนไม่ให้เข้า
ไปทํากินในพื้นที่ได้ จึงขอฝากให้ช่วยหาข้อยุติเร่ืองแนวเขตป่าอนุรักษ์ หรือขอให้ขยับแนวเขตป่าอนุรักษ์
กลับอยู่ในแนวเดิม (๖) องค์การบริหารองค์กรส่วนตําบลบึงนครมีพื้นที่ ๒๕๒ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่กว้าง
และต้องการการพัฒนา แต่งบประมาณท่ีมีอยู่ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ได้เลย เนื่องจากมีรายจ่ายประจํากว่า 
๑๐ ล้านบาทและได้รับเงินอุดหนุนมาน้อยมาก ขอให้ช่วยพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ อบต. 
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากกว่าเดิม เพื่อสามารถนํามาพัฒนาพื้นที่ให้เจริญต่อไปได้ และ (๗) เร่ืองขอให้มีการ
บรรจุพนักงานท้องถิ่นที่เป็นลูกจ้างประจําเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับลูกจ้างซึ่ง
เป็นคนในพื้นที่ อาจกําหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นพนักงานที่มีอายุงาน ๑๐-๑๕ ปี และมีผลการประเมินการ
ทํางานผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  
 พันเอก บัญชา เปียจําปา รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ชี้แจงว่า พื้นที่ในบริเวณตําบล 
บึงนครและพื้นที่ใกล้เคียง มีศูนย์การทหารราบเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 
๔๕,๐๐๐ ไร่ โดยศูนย์การทหารราบได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการฝึกการรบแบบจู่โจมและเป็นหน่วยทดสอบ
ระดับกรมหรือกองพัน ทั้งนี้ ศูนย์การทหารราบโดยกองทัพบก ได้เคยชี้แจงให้กับคณะกรรมาธิการการทหาร
และความม่ันคงของรัฐ วุฒิสภา เม่ือเดือนที่ผ่านมา กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องปัญหาที่ที่ดินทํากิน 
เร่ืองไฟฟ้าและถนน โดยเบ้ืองต้นทางคณะกรรมาธิการฯ ได้กําหนดแนวทางให้มีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านก่อน ส่วนเรื่องที่ดินนั้นขอให้ทางกรมธนารักษ์เป็นผู้ชี้แจงต่อไป  
 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง กล่าวว่า ศูนย์การทหารราบซึ่งเป็นผู้ดูแล
พื้นที่นี้คงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ มีอ ยู่ โดยจะขอรับเ ร่ืองไปเพื่อแจ้งไปยัง รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม และขอให้ทางศูนย์การทหารราบได้ทําหนังสือเก่ียวกับพื้นที่ตําบลบึงนครเสนอไปยัง
กองทัพบกด้วย  
 



๘ 
 
 
 นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น บางเร่ืองหน่วยงานระดับบนกําลังพิจารณา
แก้ไขปัญหากันอยู่ ซึ่งตอนนี้ได้มีโครงการ คทช. เก่ียวกับการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชน โดย
กําหนดกรอบและประเภทพื้นที่ออกเป็น ๘ ประเภทพื้นที่ด้วยกันในการที่จะให้ประชาชนที่บุกรุกอยู่อาศัย
ทํากินในพื้นที่ดังกล่าวในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่า
ชายเลน พื้นที่นิคมสหกรณ์ พื้นที่นิคมสร้างตนเอง พื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ราชพัสดุ สามารถใช้
ประโยชน์ในที่ดินร่วมกันได้ ทั้งนี้ โครงการ คทช. ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินให้กับราษฎรทั่ว
ประเทศ ประมาณ ๒.๖ ล้านไร่ ในส่วนของพื้นที่ตําบลบึงนครนั้นเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ถ้าประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ คทช. และทางทหารในพื้นที่ไม่ขัดข้อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยินดีที่เข้ามา
ดูแลพื้นที่ร่วมกับกรมธนารักษ์ในการนําพื้นที่มาแบ่งแปลงจัดสรรให้ราษฎรได้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อไป ส่วนเรื่องของถนน หรือการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้ามายังพื้นที่หวงห้ามนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีการอนุญาตให้ส่วนราชการซึ่งใช้พื้นที่ผิดกฎหมาย เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบล โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่หลวงโดยไม่ได้ขออนุญาตก็ให้มาขออนุญาตให้
ถูกต้อง โดยส่วนราชการต้องการยื่นคําขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
ส่วนปัญหาการขยับเขตป่าอนุรักษ์เข้ามาทับพื้นที่ของหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยยาง จากข้อมูลเบ้ืองต้นทราบว่า 
ตําบลบึงนครไม่ใช่พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แต่อย่างไรก็ตามจะขอนําข้อมูลไปตรวจสอบและจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยหน้าที่เป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ทั้งนี้ 
เห็นว่า เร่ืองที่ดินเป็นเร่ืองที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญมาโดยตลอด เนื่องจากมีประชาชนจํานวนมาก 
ที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวน เขตหวงห้ามของทหาร หรือที่ราชพัสดุ หรือแม้แต่ที่สาธารณะของกระทรวงมหาดไทย 
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้ว มีประชากรมากกว่า ๖๐ ล้านคน ความ
จําเป็นต้องใช้ประโยชน์ที่ดินก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น นโยบายของรัฐบาลจึงต้องการนําที่ดินของรัฐที่
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดสรรให้กับประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็
ตาม เม่ือมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ก็ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อมารองรับการทํางาน
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วย ซึ่งรัฐสภาเองได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) เม่ือ
สัปดาห์ที่ผ่านมา และอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาเข้าใจในปัญหานี้และเห็นว่าการที่ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ อาทิ 
ความไม่ม่ันใจในการประกอบอาชีพ ความไม่ม่ันใจในการสร้างครอบครัว ความที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา 
ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองการจัดที่ดินให้กับประชาชนได้แล้วจะแก้ไขปัญหาเร่ืองอื่นให้กับประชาชนได้



๙ 
 
เช่นกัน ส่วนกรณีพื้นที่ตําบลบึงนครที่อยู่ในเขตทหารนั้น ทหารต้องมีการพิจารณาถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้
ที่ดินมากน้อยเพียงใดเม่ือเทียบกับปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้
ให้ทุกหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินของรัฐไปพิจารณาใหม่ว่ามีความจําเป็นใช้พื้นที่จริง ๆ เท่าไหร่ และใน
กรณีที่มีราษฎรเข้าไปทํากินในพื้นที่สี่สิบห้าสิบปีแล้ว รัฐไม่มีนโยบายเอาคนออกจากพื้นที่ไม่ได้แน่นอน แต่
จะมีที่ดินบางแปลง เช่น พื้นที่ต้นน้ําชั้นเอ จําเป็นต้องย้ายประชาชนออกมารักษาต้นน้ํา ซึ่งหน่วยงาน
ราชการจะต้องจัดสรรที่ดินทํากินให้ใหม่ เชื่อว่าแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้มีที่ดินทํากินเป็นสัดเป็นส่วน และจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
สาธารณูปโภค การศึกษา และการคมนาคมต่อไป  
 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงเก่ียวกับสัญชาติว่า ที่ผ่านมา
ทางอําเภอและจังหวัดได้สํารวจและมีข้อมูลของประชาชนในพื้นทั้งหมดแล้ว แต่สิ่งที่ยังติดขัดและทําให้ไม่ได้
รับสัญชาตินั้น (๑) กรณีของเด็กหรือผู้เยาว์ที่พ่อแม่อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่ถึง ๑๕ ปี ซึ่งต้องมีการสํารวจ
เป็นรายบุคคลหรือรายครัวเรือนไป (๒) กรณีของคนที่คลอดในประเทศเมียนมา ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องมีการพิสูจน์
สถานะ ซึ่งความเป็นจริงจะต้องไม่ได้รับสัญชาติ และ (๓) กรณีคนที่ไม่มีพ่อแม่หรือหาที่มาไม่ได้ และไม่มี
ผู้รับรอง ซึ่งต้องมีการพิสูจน์สิทธิต่อไป  
 นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑๔ กล่าวว่า ทางชลประทานมีความ
พร้อมในการพัฒนา แต่ปรากฏว่าจะติดปัญหาลักษณะเดียวกัน คือ เป็นเขตทหาร ปัจจุบันชลประทานมี
โครงการที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ ๖ โครงการ และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ และยังมีโครงการ
ที่จะดําเนินการประมาณ ๑๘ โครงการ แต่ยังไม่สามารถดําเนินการได้เพราะต้องได้รับอนุญาตก่อน ถ้าหากมี
ชัดเจนเร่ืองพื้นที่ ทางชลประทานก็สามารถพัฒนาได้ทันที 
 นายเสกสรรค์ จันทร คณะกรรมการพลังงานเขต ๑๐ ราชบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชน
เก่ียวกับพลังงานทางเลือกจากถ่าน โดยการเผาถ่านไม้ไผ่มาเป็นแก๊ส LPG แล้วนําไปป่ันเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่กว่า แต่จะมีข้อจํากัดในเร่ืองวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น ต้องมีไผ่จํานวนที่เพียงพอ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดหาระบบโซล่าเซลล์เพื่อมาทดแทนของเก่าให้กับ รพ.สต. ว่า ทาง
กระทรวงมีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะให้การสนับสนุน และจะขอหารือรายละเอียดกับ
ผู้อํานวยการ รพ.สต. เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป 
 นายสมชาย บํารุงพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สภาพปัญหาของชาวบ้าน
ตําบลบึงนครที่เสนอในวันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ ทั้งเร่ืองถนน ไฟฟ้า ที่ดิน และเร่ืองสัญชาติ วันนี้ปัญหายังคงอยู่ 
เนื่องจากเขตปลอดภัยทางทหารนั้นครอบคลุมหลายตําบลหลายอําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่เท่าที่
พูดคุยกับฝ่ายทหารเองไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ทหารมีกฎระเบียบอยู่ ดังนั้น เม่ือมีสมาชิกวุฒิสภา และรัฐบาล 
ได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ดีย่ิงขึ้น 
 นายณรงค์ศักดิ์ โลกนุเคราะห์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหัวหิน ได้ให้ข้อมูลว่า การปัก
เสาพาดสายไฟฟ้า จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเท่านั้น ทางการไฟฟ้าไม่สามารถไป
ดําเนินการก่อนได้ เนื่องจากผิดกฎหมาย ทั้งนี้ การไฟฟ้ามีความพร้อมดําเนินการทั้งในเร่ืองงบประมาณและ



๑๐ 
 
แผนงาน หากพื้นที่มีความพร้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดําเนินการได้ทันที  
 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ ได้กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพืชเศรษฐกิจที่เป็นผลไม้ที่
มีชื่อเสียง โดยเฉพาะทุเรียนป่าละอู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทําให้ตลาดมีความ
ต้องการบริโภคมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรทําให้มีรายได้มากขึ้น จึงขอให้ทางจังหวัดส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปและส่งเสริมผลผลิตอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหน่ึง นอกจากนี้ 
ยังได้กล่าวถึงการทําหน้าที่ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศและจังหวัดต่าง ๆ ทําอย่างไรที่จะให้
นักท่องเที่ยวที่คนไทยได้เข้ามาท่องเที่ยว และเห็นว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์หลายอย่าง
ที่สามารถนํามาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวได้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และขอให้ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๕๓ ชุด และใชว้ิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๗๐
หญิง ๓๐
รวม ๑๐๐

 ๒. อายุ    

อายุ ร้อยละ (%) 
น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

- 
๑๗.๕๐ 
๓๑.๓๐ 
๓๒.๕๐ 
๑๖.๓๐ 
๒.๕๐ 

  



๑๑ 
 
 
  ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 
ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

๒.๕๐ 
๑๖.๓๐

มัธยมศึกษา ๑๗.๕๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๗.๕๐
ปริญญาตรี ๔๒.๕๐
สูงกว่าปริญญาตรี -

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม ๕๐.๐๐ 
ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔๐.๐๐ 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ๕.๐๐ 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ๒.๐๐ 
อื่น ๆ -

รวม ๑๐๐ 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทัศน์ 
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพมิพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
อื่น ๆ 

๔๖.๒๕ 
๓๕.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๑.๒๕ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๔.๖๐ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

ระดับมาก จํานวน ๓ ประเด็น ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๘๑.๒๐ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
๒. ร้อยละ ๗๒.๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  



๑๒ 
 

๓. ร้อยละ ๖๙.๘๐ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต  

ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๕ รับทราบบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา  
๒. ร้อยละ ๖๔.๖๐ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ

และยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. ร้อยละ ๕๙.๒๐ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  

๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๐๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑๔ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหัวหิน และ 
ส่วนราชการในพื้นที่  
 ๒. ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลบึงนคร  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ ได้แก่ บ้านเมือง 
และอินทรีสยาม 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม 
                  
                     อื่น ๆ .................................... 



๑๓ 
 
  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
๑๑. ข้อเสนอแนะ   
 ๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
 ๑. แก้กฎหมายเรื่องที่ดินทํากิน และเอกสารสิทธิ์ 
 ๒. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล (พนักงานจ้าง) ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน ๘ ปี 
    (โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
 ๓. กฎหมายที่ดินที่มีการซับซ้อนในหลายหน่วยงาน 
 ๔. ขอให้แก้ไขเรื่องที่ดินทํากิน เร่ืองบัตรประชาชนให้กับคนที่ไม่ได้รับสัญชาติ 
 ๕. แก้ไขเรื่องไฟฟ้า ถนน เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก  
 ๖. การมีสิทธิทางกฎหมายของชาวไทยภูเขา 
 ๗. ต้องการไฟฟ้าในการประกอบอาชีพทํามาหากิน ขอให้มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๘. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ 
 ๙. แก้ปัญหาถนน ไฟฟ้า และเกษตรกรในการดําเนินชีวิตที่ม่ันคง 
 ๑๐. อยากให้มีการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตประชารัฐในพื้นที่ 
 ๑๑.๒ ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ (ไม่มี) 
 

************************* 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 

วันศุกร์ท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

----------------------- 
 

๑. พิธีมอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา  
 

        
       

         
 



๑๕ 
 

         
 
 

        
   

        
 



๑๖ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพรกตะคร้อ 
 

        
 
     

       



๑๗ 
 
 

        
 

       
 

     
 
 



๑๘ 
 

     
 

------------------------------------- 


